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วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 4 

และประชุมโดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
................................................................................ 6 

ผู้มาประชุม 
1. นายถนอม  อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
2. นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์คมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์จรัญ  ภักดีธนากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสุชน  ชาลีเครือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. พลอากาศเอกสุเมธ  โพธิ์มณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
12. รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
13. รองศาสตราจารย์โองการ วณิชาชีวะ 

 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

14. รองศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
15. รองศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  พหลภาคย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
17. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
18. รองศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  จันทร์แจ่มใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัทญา  เนตยารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวริน  แสงอาวุธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์  เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ ผู้ชวยเลขานุการ 
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ผู้ลาประชุม 
1. นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นางสาวลาวัณย์  ชานมณีรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ  

 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพัชราวไล  ไพรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวภณิตา  จิตประสงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวขวัญชนก รัตนพฤกษ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวนฤมล  เอ้งฉ้วน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 4 
  

 นายถนอม  อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการ                 6 

ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์  เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการ                         
สภามหาวิทยาลัย น าเรียนที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ เข้าประชุมโดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                        8 

จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์จรัญ ภักดีธนากุล และ 2) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม โดยทั้ง 2 ท่าน                    
ได้แสดงตนในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และขออนุญาตที่ประชุม ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน     10 

4 ราย ได้แก่ 1) นางพัชราวไล  ไพรี 2) นางสาวภณิตา จิตประสงค์ 3) นางสาวขวัญชนก รัตนพฤกษ์ และ 4) 
นางสาวนฤมล เอ้งฉ้วน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และในการพิจารณาระเบียบ (วาระลับ) นั้น ผู้เข้าร่วมประชุม               12 

ไม่สามารถน าเรื่องที่พิจารณาในวาระลับ ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือบุคคลภายนอกได้  
 14 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบยีบวาระท่ี  1  เรื่องประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 16 

1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ไม่มี 18 
 

1.2 อธิการบดีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 20 

รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 22 

1) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะมีพิธีลงนามท าความร่วมมือกับ 
Manipur University of Culture 24 

2) วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 มีงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ 
ครั้งที่ 14 ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม และพลังศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ 26 

3) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จะมีพิธีลงนามท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินโนนีเซีย
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 28 

4) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 มีการจัดโครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอินเดียเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว              30 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ                    
72 พรรษา  32 
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จึงขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วม โดยจะ
ท าหนังสือเรียนเชิญแจ้งวันเวลา และสถานที่ ไปยังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย                      2 

เพ่ือทราบต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 4 

 

 1.3  เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    6 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งระเบียบ
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 8 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 10 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567  12 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเรียน                    
ท่ีประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 14 

มกราคม พ.ศ. 2567 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 16 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  โดยมีข้อแก้ไข  ดังนี้ 
1) หน้าที่ 1 หัวเรื่อง รายงานการประชุม วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 18 

แก้ไขเป็น วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 
2) รายชื่อผู้มาประชุมล าดับที่ 14 ศาสตราจารย์วัชรินทร์  อินทพรหม แก้ไขเป็น 20 

รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม 
 22 

 2.2  รับรองรายงานการประชุม (วาระลับ) ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567  

 24 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1   การติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 26 

      (1) เร่งรัดกระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน28 

อธิการบดี น าเรียนที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์
ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 นั้น ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 5.7 เร่งรัดกระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูง ขึ้น                    30 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเร่งรัดกระบวนการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนโดยด่วนที่สุดและรายงานผลการด าเนินงาน                        32 

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป ในการนี้ จึงขอรายงานความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย                
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบ  34 

            กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการเร่งรัดด าเนินการของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็นการด าเนินการเร่งรัดในช่วงปีงบประมาณ 36 

พ.ศ. 2566 และก าลังด าเนินการอยู่ในปี พ.ศ 2567 ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2566 ที่มหาวิทยาลัยเร่งรัด
ด าเนินการในเรื่องของการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 38 

บุคลากรสายสนับสนุนที่ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ งในส่วนเงิ นงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้                         
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และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในส่วนของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ซึ่งในปี พ.ศ. 2566                     
กองบริหารงานบุคคลได้มีการส ารวจปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการจัดท าการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร                2 

ในมหาวิทยาลัย โดยได้ปรึกษากับที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยที่ดูแลด้านบริหารงานบุคคลและผู้รับผิดชอบ                 
ในเรื่องของการจัดท าการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าปัญหาเรื่องของการท าการเข้าสู่ต าแหน่ง                   4 

ที่สูงขึ้น เนื่องมาจากเรื่องของการประเมินค่างานของบางหน่วยงานยังส่งแบบประเมินค่างานไม่ครบ                                
เมื่อกองบริหารงานบุคคลได้รับทราบปัญหา จึงได้เสนอมหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะท างาน6 

จัดท าก าหนดระดับต าแหน่งและด าเนินการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในกรณีของสายสนับสนุน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้แต่งตั้งขึ้นมาโดย8 

มหาวิทยาลัย เพ่ือมีหน้าที่สร้างความเข้าใจและเร่งรัดในการส่งแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน
ทุกหน่วยงาน โดยได้มีการปรับการประเมินค่างาน ทั้งในกรณีของหัวหน้างาน หรือในกรณีของบุคลากรที่จะ10 

ประเมินค่างานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางให้เป็นแบบฟอร์มที่ มีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือช่วยรองรับในเรื่องของ
การประเมินค่างานของบุคลากร และมีการ จัดอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์เพ่ือให้บุคลากร12 

ใช้ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือการวิจัย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น กองบริหารงานบุคคล
ด าเนินการในส่วนนี้เช่นเดียวกัน นอกเหนือจากการปรับแบบประเมินค่างาน กองบริหารงานบุคคลได้มีการ14 

ปรึกษากับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของ
การท า การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัย และได้รับค าแนะน าในเรื่องของการปรับโครงสร้าง16 

หน่วยงานราชการภายในเพ่ือให้สอดคล้องกับการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน การทบทวน
กรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนและสายวิชาการ และการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจาก18 

งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันกับต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุไม่ตรง จึงต้องการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งให้สอดรับกัน มีการ
ประสานไปยังหน่วยงานที่จะมีความประสงค์เปลี่ยนชื่อต าแหน่งเพ่ือจะท าการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้ 20 

เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้ว                   
ในเรื่องของการทบทวนโครงสร้างของหน่วยงานภายใน กองบริหารงานบุคคลได้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือที่จะ22 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งและทบทวนการแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2566 รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ากรอบอัตราก าลังสายสนับสนุ นของมหาวิทยาลัย    24 

และมีการแต่งตั้งอนุคณะกรรมการวิเคราะห์งานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอีกด้วย เพ่ือที่จะช่วยให้
ด าเนินการวิ เคราะห์ค่างานของหน่วยงานแล้วส่งข้อมูลมาที่กองบริหารงานบุคคล สิ่ งนี้ เป็นส่วนที่                       26 

กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการเพ่ือที่จะรองรับในการจัดท าการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ในปีงบประมาณ 
2566  28 

       กองบริหารงานบุคคลมีการวิเคราะห์ปัญหาที่ยังพบอยู่ในบางประเด็นคือในเรื่องของการประเมิน                
ค่างาน โดยยังมีบุคลากรในบางหน่วยงานที่ยังไม่ส่งแบบประเมินค่างาน พบว่าบุคลากรยังมีความเข้าใจ                    30 

ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเขียนแบบประเมินค่างาน กองบริหารงานบุคคลจึงประสานไปยังหน่วยงาน                   
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรสายสนับสนุนเหล่านั้น ในเรื่องของการเขียนแบบประเมินค่างานของตนเอง                  32 

โดยพบว่ามีบุคลากรส่งแบบประเมินค่างานเพ่ิมขึ้น ขณะนี้ยังมีบุคลากรที่ยังไม่ส่งแบบประเมินค่างาน                           
อยู่อีกจ านวน 6 คน เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว จ านวนบุคลากรที่ยังไม่ส่งแบบประเมินค่างานก็คิดเป็นร้อยละ 34 

16.02 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือส่งแบบประเมินค่างานที่ถูกต้องมาเรียบร้อยแล้ว ทางกองบริหารงานบุคคล                
จะด าเนินการติดตามในส่วนของ 6 รายที่เหลือเพ่ือที่จะให้ส่งแบบประเมินค่างานที่ถูกต้องต่อไป ส่วนการ36 

ด าเนินการในปี  พ.ศ.2567  นอกเหนือจากการเร่งรัดให้บุคลากรส่งแบบประเมินค่างานให้ครบถ้วนแล้ว               
กองบริหารงานบุคคลจะมีการจัดโครงการ กิจกรรม เพ่ือที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าในการท างานของ38 
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บุคลากรสายสนับสนุน โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลและ
เจ้าหน้าที่ของกองบริหารงานบุคคลที่ดูแลในเรื่องการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ได้ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย           2 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท า การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ แลกเปลี่ยนหารือกันได้เป็นอย่างดี เพ่ือที่จะน าความรู้มาพัฒนาในเรื่องของการจัดท า การเข้าสู่ต าแหน่ง                 4 

ที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัย และในเดือนมีนาคม 2567 กองบริหารงานบุคคลจะมีกิจกรรมในเรื่องของการสร้าง
ความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน เช่น กิจกรรมการประเมินวิเคราะห์ค่างาน กิจกรรมการเขียน6 

แบบประเมินค่างานที่สูงขึ้น กิจกรรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และจะมีคลินิกให้ค าปรึกษากับบุคลากร โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ค าแนะน าในเรื่องของการจัดท าการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ให้กับบุคลากร นอกจาการท าการ8 

เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว กองบริหารงานบุคคลก าลังท าโครงการปรับปรุง KPI ของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้
สอดคล้องกับการท า การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน และก าลังเร่งด าเนินการทบทวน                     10 

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานให้สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาพบว่าคณะกรรมการ
ประเมินค่างานที่บางหน่วยงานมีการด าเนินงานไปแล้ว จ านวนของคณะกรรมการประเมินค่างานเกินกว่าข้อบังคับ                    12 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพราะฉะนั้น กองบริหารงานบุคคลจึงได้มีการจัดท าประกาศเกี่ยวกับคณะกรรมการประเมิน
ค่างานให้สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล14 

ประจ ามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองบริหารงานบุคคลจะไดด้ าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน
เพ่ือที่จะเร่งรัดการประเมินค่างานของบุคลากรให้โดยเร็ว จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 16 

             รองศาสตราจารย์โองการ วณิชาชีวะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ /กรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง น าเรียนที่ประชุมว่า ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมท างานกับอาจารย์พิชญ์สินี ศรีสวัสดิ์                    18 

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ในเรื่องของการท า KPI ซึ่งขณะนี้       
มีความก้าวหน้าไปค่อนข้างมากและทราบว่ามีอุปสรรคค่อนข้างเยอะในการด าเนินการ โดยเฉพาะเรื่องของการ20 

วิเคราะห์ค่างานซ่ึงบุคลากรหลายท่านไม่ค่อยเข้าใจ แต่ว่าสิ่งที่อยากเห็นคือภาพรวมทั้งหมดว่าขณะนี้แต่ละคณะมี
ต าแหน่งอะไรบ้าง และจะมีข้ันตอนในการเข้าสู่ต าแหน่งอย่างไร  22 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวริน แสงอาวุธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า                
กล่าวว่า สิ่งที่มหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่นี้มีความก้าวหน้าจากที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้ด าริ ไว้ โดยนายก                     24 

สภามหาวิทยาลัยเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรทุกท่าน แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นและต้องการให้มีการน าเสนอ คือ 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคคลากร โดยต้องมีโครงสร้างต าแหน่งว่าเป็นอย่างไร เขียนกรอบให้ชัดเจนว่าบุคคล                26 

ที่พัฒนาตัวเองแล้วจะไปอยู่โครงสร้างตรงไหน ต้องการให้น าข้อมูลมาเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วย   
     นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า การน าเสนอข้อมูลยังไม่มีข้อมูล28 

จ านวนอัตราก าลัง จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยฝ่ายสนับสนุน โครงสร้างของหน่วยงาน จ านวนหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ให้ไปท าข้อมูลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย บุคลากรในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ30 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) บุคลากรฝ่ายบริหาร 2) บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งมี
การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเรียบร้อยแล้ว และ 3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หรือที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่บริหารงาน32 

ทั่วไป การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจะเริ่มตั้งแต่ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
แต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่เริ่มด าเนินการขั้นที่ 1 ขั้นช านาญการ ซึ่งเป็นความบกพร่องในเรื่องระบบการบริหาร34 

ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการที่มาจากบุคลากรสายสนับสนุนไม่ใช่บุคลากรที่มาจากสายวิชาการ จึงจะเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง                 36 

แล้วให้ท างานอย่างเต็มที่ เรียนรู้พัฒนาไปจนกระทั่งถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ มหาวิทยาลัยจึงจะมีความก้าวหน้า 
ไม่ใช่ให้ความส าคัญเฉพาะฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ แต่ถ้าขาดบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยก็ปฏิบัติพันธกิจ38 
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ไม่ได้ ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการโดยด่วนและในการประเมินค่างานต้องมีการท าการอบรมและการสัมมนา                 
เชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประเมินค่างานในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น2 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือวิเคราะห์และประเมินค่างาน
ซึ่งต้องตั้งเป็นบุคคล อาจจะเป็นบุคคลภายนอกจากมหาวิทยาลัยก็ได้ ต่อไปคือจัดคนลงไปสู่ต าแหน่งโดยคัดเลือก                  4 

ผู้ที่เหมาะสม เมื่อทุกคนได้รับการประเมินตามค่างาน บุคลากรก็จะมองเห็นความก้าวหน้า เห็นถึงความมั่นคง                    
ในการท างาน มหาวิทยาลัยก็จะพัฒนา เพราะฉะนั้นต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรที่เป็นบุคคลทั้งหมด นอกเหนือ6 

จากบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ขอให้มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนในการด าเนินการเร่งรัดกระบวนการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ไปเขียนสรุปและก าหนดเวลาในการด าเนินการ                 8 

ให้แล้วเสร็จ                
     ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย10 

ราชภัฏพระนครมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือมีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งปฏิบัติการหรือไม ่ 12 

     นายถนอม  อินทรก าเนิด นายสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า เท่าที่ทราบมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏพระนคร มีข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีทุกสายและทุกกลุ่มอยู่แล้วแบ่งเป็นหมวดต่างๆ                   14 

ซึ่งจะต้องไปดูว่าฝ่ายสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลท าอะไรบ้างก็ให้ด าเนินการตามนั้น                  
แต่ต้องชี้แจงให้เข้าใจก่อนว่า มหาวิทยาลัยไม่เคยด าเนินการมาก่อน เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็น16 

ผู้อ านวยการที่ระบุไว้ว่าต้องอยู่ในระดับช านาญการมาแล้ว 5 ปี ก็ไม่สามารถด าเนินการตามข้อบังคับได้ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยจะต้องเรียนรู้ ยืดหยุ่น ปรับให้เข้ากับปัญหาสภาพปัจจุบัน                   18 

ของมหาวิทยาลัย 
     นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในเอกสารที่มีการระบุว่า โครงสร้าง20 

ของมหาวิทยาลัย กรอบอัตราก าลัง ของมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ยังไม่
เรียบร้อยนั้น ถ้ามหาวิทยาลัยยังไม่มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่ชัดเจน จะด าเนินการขั้นตอนต่อไปได้อย่างไร 22 

     นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ตามมติคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรวมพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยไม่ใช่เฉพาะข้าราชการ มีมติไว้ว่ามหาวิทยาลัยต้อง24 

จัดท ากรอบอัตราก าลังทุก 4 ปี ถ้าไม่ด าเนินการแสดงว่ามีความประสงค์ใช้โครงสร้างกรอบอัตราก าลังตามเดิม 
เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างกรอบอัตราก าลังอยู่แล้ว ไม่ไปริเริ่มว่าต้องท ากรอบอัตราก าลังใหม่ มิเช่นนั้น26 

การด าเนินการจะล่าช้าไปอีก  
     นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในเอกสารที่แจ้งว่าการเปลี่ยนชื่อ28 

ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่เรียบร้อย ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ตรงนี้ ได้ด าเนินการแก้ไข                
หรือยังในเรื่องความไม่เรียบร้อย ความไม่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย 30 

     อาจารย์ พิญช์สินี  ศรีสวั สดิ์  ผู้ ช่ วยอธิการบดี  ปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งผู้อ านวยการ                      
กองบริหารงานบุคคล ให้ข้อมูลว่า ในเอกสารที่มีการระบุว่า โครงสร้างของมหาวิทยาลัย กรอบอัตราก าลัง                   32 

ของมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่เรียบร้อยไม่สอดคล้องกับกฎหมายนั้น 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะมีข้อมูลของมหาวิทยาลัย เรื่องของ34 

โครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง แล้วการเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ในส่วนของโครงสร้าง เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งเดิมเกิดจากโครงสร้างปี 2551 มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนงาน และปรับเปลี่ยนเป็นกอง 36 

ในกระบวนการเปลี่ยนเป็นกอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ในมาตรา 11 ในเรื่องของการจัดตั้ง การรวม การยุบ เลิก ส านักงานวิทยาเขตบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก 38 
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วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้ท าเป็นกฎกระทรวง                      
ซึ่งประเด็นนี้ไม่มี ในส่วนที่ปรับเปลี่ยน คือ มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนจากงานเป็นกอง เพราะฉะนั้น ในการ2 

ปรับเปลี่ยนจากงานเป็นกองนั้น มาตรา 11 วรรคสอง การแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี ส านักงาน
ผู้อ านวยการและกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ท าเป็นประกาศ4 

กระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจากข้อมูล จึงขอน าเรียนที่ประชุมว่า ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัย                    
ได้มีการปรับเปลี่ยนจากงาน เป็นกอง แต่ไม่ได้มีการด าเนินการประกาศเป็นกฎกระทรวง ซึ่งแปลว่าการด าเนินการ6 

ในเรื่องของการท า การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นมหาวิทยาลัยยังยืนยันในการด าเนินงานเป็นลักษณะงานเหมือนเดิม 
เพราะยังไม่มีการประกาศเป็นกฎกระทรวง ส่วนในเรื่องของงาน ในมาตรา 11 วรรคสาม การแบ่งส่วนราชการ                 8 

เป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากับงานให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย                
ซึ่งหลังจากท่ีเข้าไปพบกับ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้มีการ10 

จัดตั้งคณะกรรมการทบทวนโครงสร้างเพ่ือปรับให้เป็นปัจจุบันให้สอคล้องและสามารถขับเคลื่อนให้เกิด การเข้า                  
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ได้เร็วที่สุด ดังนั้น ในกลุ่มของคณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้งมาแล้ว                     12 

แล้วครั้งหน้าคือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จะเป็นการสรุปว่างานที่แท้จริง ณ ปัจจุบันจะเป็นอย่างไร และจะน า
ข้อมูลเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ในส่วนของข้อมูลการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนนั้น 14 

เนื่องจากในหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับคณะจะมีกลุ่มต าแหน่งที่เรียกว่านักวิชาการการศึกษา                         
กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสองงานนี้จะมีความคล้ายกัน เมื่อหน่วยงานมอบหมายงานจึงเป็นการมอบหมายงาน   16 

ที่มีความใกล้เคียงกันระหว่างนักวิชาการการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จึงท าให้บุคลากรมีความสับสน 
ในการเขียนต าแหน่งงาน โดยหลังจากท่ีได้ไปพูดคุยกับประชาคมในแต่ละหน่วยงาน ได้รับข้อมูลมาว่างานที่ท า18 

ลักษณะงานเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แต่ต าแหน่งที่รับเข้ามาเป็นนักวิชาการการศึกษา ปรากฏว่า               
เมื่อน าประกาศ ก.พ.อ. ซึ่งอธิบายมาตรฐานขั้นต่ าของต าแหน่งนั้นมาดู ปรากฏว่าสิ่งที่ท าไม่ใช่นักวิชาการการศึกษา 20 

จึงต้องน าเรื่องการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พร้อมกับจัดท า
กรอบ ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ 3 เรื่อง ไปพร้อมกัน คือ 1) ทบทวนโครงสร้าง 2) จัดท ากรอบ22 

อัตราก าลังเพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อต าแหน่งที่เปลี่ยนไป และ 3) วิเคราะห์เรื่องของงาน 
     นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประเด็น คือ กรอบอัตราก าลัง                 24 

มีอยู่เรียบร้อยแล้วว่ามีจ านวนกี่ต าแหน่ง ข้อมูลที่ได้มาเบื้องต้นมีจ านวนประมาณ 243 ต าแหน่ง มีโครงสร้าง                         
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบไปแล้ว ขอให้น าโครงสร้างที่มีอยู่ เดิมเป็นฐานในการคิดท างานต่อไป                  26 

ส่วนที่ให้ข้อมูลมานั้นขอให้เป็นการท าต่อไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่ตอนนี้ ส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์ค่างาน                   
ในต าแหน่งนักวิชาการการศึกษากับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะงานคล้ายกัน มหาวิทยาลัยต้องตั้ง28 

คณะท างานประเมินค่างานขึ้นมา ไม่ใช่ให้บุคลากรเขียนขึ้นมาเอง ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ผิดขั้นตอน ต้องมีการจัด
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถึงจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 30 

     นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ในเอกสาร (1)                    
บรรทัดที่  3 ระบุว่า “โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในการทบทวนโครงสร้าง มุ่ งการก าหนดระดับงาน                          32 

ของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกับการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษของสายสนับสนุนเป็นหลัก” โดยหลักท่ัวไปในการบริหารทรัพยากรมนุษย์การจัดหรือปรับปรุง34 

โครงสร้างจะไม่เขียนอย่างนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องรอง เรื่องหลักคือทบทวนการจัดโครงสร้างให้สอดคล้องกับบทบาท 
ภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในปัจจุบัน ตรงนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจอยู่ว่าจะด าเนินการ แต่ไม่สามารถใช้                   36 

เป็นเหตุผลหลักในการมาปรับปรุงโครงสร้าง ต้องเน้นองค์กรเป็นหลัก แล้วเรื่องบุคคลจึงตามมา    
 38 
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     รองศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า                2 

กล่าวว่า มหาวิทยาลัยยังมีหลายหน่วยงานที่อยู่นอกโครงสร้าง เช่น ศูนย์สาธิตและบริบาล ศูนย์ข้อมูล                     
ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ศูนย์ภาษาและส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาจจะต้องบรรจุหน่วยงานเหล่านี้                     4 

เข้าไปด้วย  
     นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า หน่วยงานที่อยู่นอกโครงสร้างตามที่6 

กล่าวข้างต้นนั้น คิดว่าระเบียบกฎเกณฑ์มีแล้ว แต่การบริหารงานบุคคลอาจจะยังไม่ชัดเจน แต่ถ้าหน่วยงานนอก
โครงสร้างมีบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุอยู่ก็ขอให้น าเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย 8     

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการเร่งรัดกระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น                 10 

ของพนักงานมหาวิทยาลั ยสายสนับสนุน  ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ                              
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  12 

1. ให้มหาวิทยาลัยแต่ งตั้ งคณะกรรมการเพ่ือท าการอบรมและการสัมมนา                      
เชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประเมินค่า14 

งานในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนโดยเร็ว 
2. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณาบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่               16 

ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง สังกัดส านักงานอธิการบดี 18 

 
 (2) ขอให้มหาวิทยาลัยเปิดบริการการใช้สระว่ายน้ า  20 

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี น าเรียนที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุม ครั้งที่ 13/2566                 22 

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นั้น ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2 ขอให้มหาวิทยาลัยเปิดบริการ
การใช้สระว่ายน้ า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ โดยมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการจัดท าข้อมูลเกี่ ยวกับการเปิด24 

บริการการใช้สระว่ายน้ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  26 

              ในการนี้  มหาวิทยาลัยได้ด า เนินการจัดท าค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่  
0093/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสระว่ายน้ า สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 28 

เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งฯ ดังแนบ    
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัทยา เนตยารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 30 

เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์ พรหมสุรินทร์ เป็นกรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการสระว่ายน้ า 
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์ พรหมสุรินทร์ อยู่ในสมาคมว่ายน้ าน่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร32 

จัดการสระว่ายน้ าได้เป็นอย่างดี 
    นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ขอให้แจ้งชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์ 34 

พรหมสุรินทร์ ต่อมหาวิทยาลัยและให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะแต่งตั้งตามที่เสนอหรือไม่ เพราะเป็นอ านาจ
ของมหาวิทยาลัย และเนื่องจากในการประชุมครั้งนี้มีความคืบหน้าเสนอเพียงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ36 

บริหารจัดการสระว่ายน้ า ซ่ึงอาจจะต้องมีการทบทวนรายชื่อในค าสั่งซึ่งเป็นอ านาจของมหาวิทยาลัยในการ
พิจารณา และขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าเรื่องการเปิดบริการการใช้สระว่ายน้ าในการประชุม                                 38 

ครั้งต่อไป 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ครั้งท่ี 2/2567 
หน้า 9 จาก 12 

 

มติที่ประชุม รับทราบ เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารจัดการสระว่ายน้ า โดยขอให้
มหาวิทยาลัยทบทวนรายชื่อคณะกรรมการฯ อีกครั้ง และให้มหาวิทยาลัยรายงาน2 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 4 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ไม่มี 6 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุม 8 

 5.1   (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  10 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี/
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ น าเรียนที่12 

ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๐0๑/๒๕๖7 สั่ง ณ วันที่     
19 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖7  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร       14 

ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖7  จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการและมิได้รับ16 

เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย รายรองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร ต าแหน่งรักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีข้อกฎหมาย (ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบ) หรือเอกสารอ่ืนๆ                 18 

ที่เก่ียวข้อง ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร                     20 

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร                        22 

ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
        จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติอัตราเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้ เป็นข้าราชการ                24 

พลเรือนในมหาวิทยาลัยผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรายรองศาสตราจารย์
เปรื่อง กิจรัตน์ภร  26 

       คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้                  
เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ราย                        28 

รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร โดยอนุมัติ อัตราเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายรองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร 30 

โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ 150,000 บาท ตามเดิม เนื่องจากยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 32 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารที่มิ ได้ เป็นข้าราชการพลเรือน                             
ในสถาบันอุดมศึกษาราย รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทน34 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป 36 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเรียน                 
ที่ประชุมว่า ตามระเบียบวาระท่ี 5.2 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และระเบียบวาระที่ 5.3  (ร่าง ) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เนื่องด้วยขณะนี้กระผมด ารงต าแหน่ งรองอธิการบดี                  4 

และท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา ดังนั้น                    
จึงขออนุญาตออกจากที่ประชุมก่อนมีการพิจารณาตามระเบียบวาระดังกล่าว 6 

  นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า อนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ 
เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ออกจากห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้ 8 

รองอธิการบดีที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 5.2 และระเบียบวาระที่ 5.3 ออกจากห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัยก่อนมีการพิจารณาเช่นเดียวกัน 10 

 
 5.2   (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  12 

พระนคร  
                รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รรักษาราชการแทนอธิการบดี   น าเรียนที่ประชุมว่า ตามที่14 

สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๐0๑/๒๕๖7 สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม                 
พ.ศ. ๒๕๖7  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่วันที่ 7 16 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖7 จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๗                                    
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดไว้ว่า ให้อธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา18 

สูงสุดและรับผิดชอบการบริหารของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และจะให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่ว ยอธิการบดี 
หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนด เพ่ือท าหน้าที่20 

และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ ในการนี้ จึงขอเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้ 22 

๑. รองศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร 
๒. รองศาสตราจารย์สืบตระกูล  สุชาติ 24 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน     26 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ28 

พระนคร โดยพิจารณาตามมาตรา 32 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗                                      
โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้ 30 

๑. รองศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร 
๒. รองศาสตาจารย์สืบตระกูล  สุชาติ 32 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน 34 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ครั้งท่ี 2/2567 
หน้า 11 จาก 12 

 

  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และมอบรองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร 
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดท าค าสั่งมอบหมายงานและมอบอ านาจให้               2 

รองอธิการบดีทุกท่าน และให้รองอธิการบดีจัดท าเอกสารน าเสนอเป้าหมายในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมายพร้อมทั้งลงนาม เพ่ือใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 4 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
1. แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้ 6 

1) รองศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร 
2) รองศาสตราจารย์สืบตระกูล  สุชาติ 8 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน 10 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
2. มอบรองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี 12 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดท าค าสั่งมอบหมายงานและมอบอ านาจให้               
รองอธิการบดีทุกท่าน และให้รองอธิการบดีจัดท าเอกสารน าเสนอเป้าหมาย              14 

ในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งลงนาม เพ่ือใช้ประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 16 

 
 5.3 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ18 

พระนคร  
         รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี  น าเรียนที่ประชุมว่า ตามที่                 20 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๐๑๓/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม 22 

พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่ องและเรียบร้อย โดยอาศัย                  
ความในมาตรา 32 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติ                      24 

ตามมาตรา 29 และมาตรา 16 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการ                         
สภามหาวิทยาลัยตาม (3) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      26 

พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  28 

       คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี  30 

เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ เป็น เลขานุการสภา32 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
 34 
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 38 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ครั้งท่ี 2/2567 
หน้า 12 จาก 12 

 

นางพชัราวไล  ไพรี 
ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจิตพรรณ  อมรปาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์  เพ็ชรอาภรณ์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 6.1   การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2568 2 

        นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื่องการจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2568 ขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการพิจารณางบประมาณแล้ว มีความเห็นว่า                   4 

ทิศทางการท างานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะต้องมีความชัดเจนเพ่ือจะเป็นกรอบ                   
การด าเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย และตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายการขับเคลื่อนงานในปี                    6 

พ.ศ. 2567 – 2570 มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรีบด าเนินการเรื่องการจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2568 และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยด่วน  8 

        นายสุชน ชาลีเครือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายนโยบายและแผน งบประมาณและความเสี่ยง ให้ข้อมูลว่า  เรื่องการจัดท าแผน10 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2568 นั้น คณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายนโยบายและแผน 
งบประมาณและความเสี่ยง ได้มีการประสานเพ่ือปรึกษาหารือกับรองศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร                         12 

รองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบฝ่ายแผนและงบประมาณ ในเบื้องต้นแล้ว โดยอาจจะมีการจัดประชุม                        
เชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ เรื่องการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2568 และจะน าเสนอ    14 

สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
        นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขอให้มหาวิทยาลัยน าเรื่องการจัดท า16 

แผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2568 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัทญา เนตยารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า เสนอว่า 18 

ขอให้มีการเพ่ิมรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าเข้าไปเป็นกรรมการคณะกรรมการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายนโยบายและแผน งบประมาณและความเสี่ยง เนื่องจากขณะนี้กรรมการ20 

จากคณาจารย์มีต าแหน่งว่างลง 
        นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการ22 

ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ นั้น เห็นว่าควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงขออนุญาตปรึกษากับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ24 

บางท่านร่วมกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ว่าสภามหาวิทยาลัยควรจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยกี่ฝ่ายและฝ่ายอะไรบ้าง และจะน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  26 

 มติประชุม รับทราบ 
 28 

 ๖.2   ก าหนดการนัดหมายการประชุม ครั้งที่ 3/2567  
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         30 

แจ้งการประชุม ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม                  
สมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 32 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 34 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 36 

 


